

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๑๓๐๔/๑๘๓๘



กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง
กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณาจร

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๓๐๔/๑๘๑๐
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศให้ข้อคิดเห็นต่อการเสนอ
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวง
อุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

๑. กระทรวงการต่างประเทศไม่มีข้อขัดข้องต่อสาระโดยรวมของร่างบันทึกความเข้าใจ
หากกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเป็นไปตามพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว โดยร่างบันทึกความเข้าใจ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ซึ่งมีกำหนดจะลงนามในห้วงเวลาเดียวกับร่างบันทึกความเข้าใจ ในโอกาสการเยือนไทย
ของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยระบุให้ความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนเป็นสาขาความร่วมมือระหว่างกัน

๒. ร่างบันทึกความเข้าใจ มีสาระสำคัญเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การจัดการประชุมและสัมมนา และการจัดทำงานวิจัย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนยืนยันความเห็น
ตามหนังสือกระทรวงฯ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงกระทรวงอุตสาหกรรม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยว่า
ร่างบันทึกความเข้าใจ ไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ใช่นิติสัญญาตามมาตรา ๑๗๘

/ของรัฐธรรมนูญ ...

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างไรก็ดี โดยที่ร่างบันทึกความเข้าใจ ยังคงมีบางส่วน
ที่ไม่ได้ปรับแก้ให้ตรงกับความเห็นที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งกระทรวงอุตสาหกรรมไปก่อนหน้านี้ ดังนั้น
กระทรวงอุตสาหกรรมอาจพิจารณาปรับแก้ถ้อยคำของร่างบันทึกความเข้าใจ ให้เป็นไปตามความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนดำเนินการลงนามกับฝ่ายจีนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมเอเชียตะวันออก

กองเอเชียตะวันออก ๓

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๐๔ (พรชนก ๐๘๔ ๖๖๙ ๕๙๑๙)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pornchanok.s@mfa.go.th